



ข่าวคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ 0 2242 5974 E-mail : billbudget@parliament.go.th

การประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ถึง ณ ขณะนี้ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ใช้เวลาไปแล้ว 22 วัน รวม 178 ชั่วโมง หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา งบกลาง 11 รายการ 258 หน่วยงาน 18 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 9.46

ในการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการพิจารณาหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เข้าพิจารณา ดังนี้

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ควรพิจารณาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการรวมกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง มารวมไว้ที่กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการพิจารณาแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า หรือแผน PDP ควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความทันสมัยล่าสุด โดยเฉพาะจำนวนของประชากรที่จะมีผลต่อการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรพิจารณาในการอนุมัติใบอนุญาตให้ก่อตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเร็ว เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งในโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น ควรเปลี่ยนคำว่า “สร้างมูลค่าเพิ่ม” เป็น “เพิ่มทักษะ Up skill” และควรขยายความเข้าใจว่าผู้ต้องขังทุกคนควรมีโอกาสได้กลับคืนสู่สังคมด้วยความปกติ ทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิต

กรมราชทัณฑ์ ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดทำหลักสูตรออนไลน์หรืออบรมหลักสูตรระยะสั้น แล้วนำมาพิจารณาลดโทษให้กับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำหรือในสถานพินิจ เพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุก

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันที่ส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากคือเรื่อง**บัญชีม้า** ซึ่งมีการหลอกลวงประชาชนให้เสียทรัพย์สิน จึงควรให้**กรมสอบสวนคดีพิเศษ** เป็นหน่วยงานหลักในการปราบปราม เนื่องจากเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ชำนาญการในหลายด้าน และมีอำนาจเบ็ดเสร็จตามกฎหมาย และควรพิจารณารับคดีแก๊ง Call Center เป็นคดีพิเศษ



ข่าวคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ 0 2242 5974 E-mail : billbudget@parliament.go.th

เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง ประชาชนทางออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายเป็นวงกว้าง

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรณีเรื่องแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากจะมีเป้าหมายในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้ว หน่วยงานควรคำนึงถึงสิทธิแรงงานและติดตามที่อยู่ของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างกรณีการไปทำงานในประเทศอิสราเอลเมื่อเกิดภาวะสงครามทำให้การดูแลแรงงานไทยเกิดความยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถติดตามแรงงานไทยได้ว่าอยู่จุดไหนตำแหน่งใด

สำหรับกรณีอาชีพที่ส่งจนไว้สำหรับแรงงานไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อในบางพื้นที่ของสถานประกอบการที่ไม่มีแรงงานไทยมาสมัครงาน จึงควรมีมาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องแรงงานไม่เพียงพอดังกล่าวนี้อย่างยิ่งยวด

อีกประเด็นที่ควรมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องตามตลาดแรงงาน ไม่มีการคาดการณ์ของตลาดแรงงานในระยะ 5 ปี หรือ 10 ปี ว่าหลักสูตรการศึกษาจะเป็นแบบใด ขอเสนอให้กระทรวงแรงงานทำข้อมูลกลางร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อคาดการณ์ตลาดแรงงาน คาดการณ์ความต้องการแรงงานและกำหนดหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้วย

กรณีข้อมูลแรงงานเถื่อนในประเทศไทยที่มีการลักลอบเข้าเมืองตลอดเวลา คาดว่าแรงงานเถื่อนนี้จะมีประมาณ 5 แสนคน ซึ่งหน่วยงานของรัฐยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนนี้ เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะที่ดำเนินการจดทะเบียนไว้ จำนวนประมาณ ๓ ล้านคน เพราะฉะนั้น กรมการจัดหางานจึงควรมีมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสำหรับกลุ่มนี้

การพิจารณาในวันนี้ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้เริ่มการพิจารณาตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา โดยคณะกรรมการจะพิจารณาต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยเป็นการพิจารณาหน่วยรับงบประมาณมาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมา

ซึ่งหากมีความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม โฆษกคณะกรรมการธิการจะมารายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
(ข้อมูล ณ เวลา 09.30 นาฬิกา)